

สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ถนน 1 - 8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	รายงาน ภาวะเศรษฐกิจและ การคลังจังหวัด ระยอง	<p>คลังจังหวัดระยอง นำเสนอ</p> <p>- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ที่ร้อยละ ๘๗.๒ โดยรวมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นผลจากทุกภาคการผลิต สอดคล้องกับด้านกำลังซื้อของภาคประชาชน ภาพรวมยังคงขยายตัว แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก ๖ เดือนข้างหน้า คาดว่ามีทิศทางขยายตัวจากความเชื่อมั่นของทุกภาคการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะภาคบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง</p> <p>- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดระยอง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)</p> <p>(๑) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐,๕๔๒.๘๔๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ การใช้จ่าย ๙,๐๕๕.๔๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๙ เบิกจ่าย ๖,๗๘๔.๕๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๕ คงเหลือใช้จ่าย ๑,๔๘๗.๓๕๒ ล้านบาท</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๕๒๖.๘๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบิกจ่าย ๑,๘๗๗.๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๑ คงเหลือ ๖๔๙.๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบตามที่ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง เสนอ</p> <p>๒. ม อ บ ท ม า ย สำนักงานคลังจังหวัดระยอง พิจารณาปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจการคลังให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และครบถ้วนมากขึ้นตามข้อเสนอแนะของ กรอ.</p>	สำนักงานคลัง จังหวัดระยอง
๒	รายงานแผนการ ดำเนินโครงการปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ของกรมทางหลวง ในพื้นที่จังหวัด ระยอง	<p>ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำเสนอ</p> <p>นำเสนอแผนงาน/โครงการ ของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยขอให้ ที่ประชุมร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนของกรมทางหลวง เพื่อแจ้งกรมทางหลวง ในการผลักดันงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดต่อไป โดยมีมติที่ประชุมมอบหมาย</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบตามที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เสนอ</p>	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>แขวงทางหลวงระยอง จัดลำดับความสำคัญตามข้อเสนอของ กรอ. จังหวัดระยอง และแจ้งกรมทราบต่อไป</p>	<p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการตาม ข้อเสนอแนะของ กรอ. จังหวัดระยอง และแจ้ง กรม เพื่อ ผลัก ดัน งบประมาณ ต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง รวบรวม ข้อมูล แผนงาน/โครงการ และรายละเอียดสำคัญของกรมทางหลวง ชนบทที่จะเร่งผลักดัน ในจังหวัดระยอง แจ้ง จั ง ห วั ต รั ย อ ง เพื่อผลักดันไปยังกรมทางหลวงชนบทอีกทาง</p> <p>๓ . ม อ บ ห ม า ย สำนั ก ง า น จั ง ห วั ต รั ย อ ง ในฐาณะฝ่าย เลขาฯ ประสาน องค์การบริหารส่วน จั ง ห วั ต รั ย อ ง พิจารณาระดับไฟ บริเวณสะพานทางเดิน ชมธรรมชาติป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นแลนด์มาร์คของ จังหวัดระยอง เช่น การระดับไฟให้มี ความสวยงาม ข้อเสนอ กรอ.จังหวัดระยอง</p>	<p>แขวงทางหลวงระยอง</p> <p>แขวงทางหลวงชนบทระยอง</p> <p>สำนักงานจังหวัดระยอง/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาท่อสารเคมีอันตรายบริเวณโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. (โครงการก่อสร้างถนนสายสุขุมวิท (ถนนหมายเลข ๓) อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน ๑)	ช่วง กม. ๒๐๖ มีเส้นท่อสารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอนได้ เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าวมีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งโรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปีโตรเคมีคอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ : พีวีซีเรซิน) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ความคืบหน้าปัจจุบัน บริษัท เอเพ็ค ปีโตรเคมีคอล จำกัด จะมีหนังสือแจ้ง สำนักงานอุตสาหกรรมระยอง เพื่อดำเนินการแจ้งต่อประธานคณะกรรมการ (รองผู้ว่าราชการ) เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป โดยมีมติที่ประชุมมอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ กรอ. จังหวัดระยองทราบต่อไป	มติที่ประชุม มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้า และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม กรอ. ทราบในครั้งต่อไป	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๔	รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง	รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างจังหวัดระยอง ประกอบด้วย อ่างดอกกราย อ่างหนองปลาไหล อ่างคลองใหญ่ อ่างประแสร์ และอ่างคลองระโหก รวมทั้งพื้นที่ EEC และแผนการใช้น้ำในอนาคตของจังหวัดระยอง ตลอดจนเรื่องผลักดันโครงการสำคัญของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดระยอง เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห โครงการผันน้ำจากคลองโตนดจากจังหวัดจันทบุรีมายังจังหวัดระยอง และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำเขียว โดยมีมติที่ประชุมมอบหมายโครงการชลประทานระยอง ผลักดัน และติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	มติที่ประชุม มอบหมายโครงการชลประทานระยอง ผลักดันและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	โครงการชลประทานระยอง
๕	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดระยอง	เรื่อง การผลักดันด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดระยอง และเรื่องปัญหาด้านแรงงาน ประเด็น สถานประกอบการในจังหวัดระยอง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นรายปี เสนอแนะนำเงินส่วนดังกล่าวที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ มาดูแลชุมชนรอบๆสถานประกอบการ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง โดยแบ่งสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ ถ้ามีความเป็นไปได้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ทราบแล้ว	มติที่ประชุม รับทราบตามที่เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ	